

KỶ HỢP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỷ họp thứ tám, sáng ngày 25/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tại phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận, các ý kiến thể hiện sự thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo Luật, đồng thời cũng tham gia nhiều ý kiến hết sức cụ thể và xác đáng để hoàn thiện dự thảo Luật như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; giải thích từ ngữ quy hoạch đô thị mới, quy hoạch chung xã, quy hoạch không gian ngầm; thời hạn và các thời

kỳ quy hoạch; tính thống nhất, đồng bộ với các luật, trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Quy hoạch, Luật Thủ đô; mối quan hệ giữa các loại quy hoạch, nguyên tắc lập đồng thời các quy hoạch chung; xử lý các trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; quy định các trường hợp chuyển tiếp và nhiều ý kiến quan trọng khác vào các điều khoản cụ thể trong Luật, như tổ chức lấy ý kiến cộng đồng, sử dụng các nguồn lực cho công tác quy hoạch...

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường,

nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công chứng và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Dự thảo Luật có 79 điều, sửa đổi, bổ sung 73 điều, giữ nguyên 5 điều, bổ sung 1 điều. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đã bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động công chứng, thực hiện nghiêm túc yêu cầu: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực để xã hội hóa và phát triển lĩnh vực công chứng; xây dựng đội ngũ hành nghề công chứng đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội; đồng thời cũng kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Công chứng hiện hành,

kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật về công chứng; bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả của hoạt động công chứng phù hợp với tính chất là dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện, góp phần bảo đảm sự an toàn trong các giao dịch dân sự, kinh tế, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bền vững, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia ý kiến vào một số nội dung cụ thể như về quy định các loại giao dịch phải công chứng; bảo đảm bình đẳng trong hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng; mô hình tổ chức của văn phòng công chứng; xã hội hóa hoạt động công chứng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên...

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

SỚM TRIỂN KHAI XÓA NHÀ TẠM...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là chương trình

nhân văn, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo cho người nghèo nên dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm tổ chức thực hiện có

hiệu quả và sớm hoàn thành, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo an cư, có cuộc sống ổn định. Đổng chí đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,

địa phương tập trung nghiên cứu hoàn thiện đề án, quy trình, thủ tục triển khai nhằm bảo đảm đúng quy định, tránh sót, lọt đối tượng và không để xảy ra trục lợi chính sách. Tỉnh xác định dù khó khăn vẫn quyết tâm huy động mọi nguồn lực gồm ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhằm bảo đảm tính khả thi, hỗ trợ tối đa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2024, nhất là thu ngân sách, xúc tiến, thu hút đầu tư, phòng, chống bão, lũ... Đổng chí đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND các cấp, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, ban hành các nghị quyết quan trọng; đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri thường lệ, tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề, chú trọng lựa chọn nội dung thiết thực, được cử tri quan tâm nhiều nhất. Tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng tăng thời lượng, mở rộng thành phần cử tri, tránh tình trạng "cử tri chuyên nghiệp". Làm tốt công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề gì đã rõ, đầy đủ, đã nắm chắc thì giải đáp ngay tại hội nghị, vấn đề gì vượt thẩm quyền thì tổng hợp chuyển đơn vị liên quan giải quyết. Tăng cường, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cấp, các ngành cần vào cuộc giải quyết thỏa đáng ý kiến, kiến nghị của cử tri, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thường trực HĐND phân công cho tổ đại biểu, đại biểu HĐND theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các cấp, các ngành giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật, nếu không giải quyết thỏa đáng thì theo đến cùng để báo cáo cử tri.

Tại hội nghị, các đổng chí lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND huyện Vũ Thư đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị giao ban lần thứ sáu; trao cờ luân lưu tổ chức hội nghị giao ban lần thứ bảy cho Thường trực HĐND huyện Tiên Hải.

THU HIỀN

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/10, đổng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Urawadee Sriphiromya trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị của UBND tỉnh Thái Bình đối với đoàn công tác, đồng thời khẳng định mặc dù là lần đầu tiên đến với Thái Bình nhưng đã để lại nhiều ấn tượng về một tỉnh năng động, phát triển. Thông tin về lễ dâng y Kathina do Chính phủ Vương quốc Thái Lan phối hợp với Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam dự kiến

tổ chức tại chùa Phúc Minh (Vũ Thư) vào đầu tháng 11/2024, bà Urawadee Sriphiromya mong muốn nhận được sự hỗ trợ của tỉnh để lễ dâng y Kathina được tổ chức thuận lợi. Bà khẳng định việc tổ chức thành công lễ dâng y Kathina sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được đón bà Urawadee Sriphiromya đến thăm và làm việc tại Thái Bình, đổng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu với Đại sứ một số nét nổi bật về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đổng

chí khẳng định: Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có; hạ tầng giao thông có nhiều thuận lợi, kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; sự đồng hành tích cực của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư, thời gian tới Thái Bình sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thái Bình với các đối tác Thái Lan. Thông tin tới Đại sứ một số nội dung về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao lễ dâng y Kathina do Chính phủ Vương quốc Thái Lan phối hợp với Hội

Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam dự kiến tổ chức tại chùa Phúc Minh (Vũ Thư) vào đầu tháng 11/2024, khẳng định đây là hoạt động tôn giáo rất ý nghĩa. Đổng chí mong muốn Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam xây dựng cụ thể chương trình của buổi lễ để tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức bảo đảm trang nghiêm, chu đáo và an toàn nhất.

Tại buổi tiếp, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đã trao đổi một số nội dung về hợp tác đầu tư phát triển giữa Thái Bình nói riêng, Việt Nam nói chung với Vương quốc Thái Lan.

MINH HƯƠNG

GẮN 760 VẬN ĐỘNG VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Phạm Văn Nghiê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Giải thể dục thể thao ngành y tế lần thứ XII là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành y tế (27/2/1955 - 27/2/2025). Việc tổ chức giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, nhân viên các đơn vị trong ngành gặp gỡ, giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời khích lệ đội ngũ y bác sĩ tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu ở môn cầu lông và bóng bàn đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đổng cán khán giả.

THÔNG BÁO

Văn phòng luật sư 379 được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 08/01/0044/TP/DKHD do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/10/2024.

- Tên tổ chức hành nghề luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 379**
- Địa chỉ trụ sở chính:** Lô 35, LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Lĩnh vực hành nghề:**
 - Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bào vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
 - Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.
 - Thực hiện tư vấn pháp luật.
 - Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.
 - Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư.
- Họ và tên trưởng văn phòng luật sư:** Phạm Văn Hoàng
Địa chỉ: Lô 35, LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 4417/TP-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 31/12/2007.
Giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư số 08/01/0044/TP/DKHD do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/10/2024.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 379

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

giải đáp và làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, còn chưa rõ trong triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Luật và các văn bản hướng dẫn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở, phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) phổ biến các nội dung của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và lãnh đạo Sở Xây dựng đã trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp khi triển khai Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng Trường Đại học Thái Bình trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, sớm trở thành thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội đồng trường phát huy tối đa vai trò tư vấn, xây dựng định hướng, hoạch định chiến lược, kế hoạch để phát triển bền vững, nâng cao vị thế của Trường. Đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cá nhân bà Phạm Thị Ánh Nguyệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học hỏi, tập trung nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đưa ra các đề xuất, giải pháp; cùng các thành viên Hội đồng trường tháo gỡ khó khăn, xây dựng Trường Đại học Thái Bình ngày càng vững mạnh, trở thành trường tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập huấn giảm nghèo về thông tin và nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin cơ sở

Sáng ngày 25/10, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Hưng phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn giảm nghèo về thông tin và nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu là chủ tịch hội nông dân, chi trưởng, chi phó chi hội nông dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được giảng viên Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi một số nội dung nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ biến kiến thức nâng cao kỹ năng số, kỹ năng thanh toán không

dùng tiền mặt, thanh toán qua tài khoản và dịch vụ công trực tuyến; nâng lực tiếp cận thông tin qua việc sử dụng nền tảng số bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân và nhân dân về chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần hướng tới xã hội số thông minh, hiện đại.

DỨC CHUNG

(Đài TTTT Đông Hưng)

Diễn tập chiến thuật Đồn Biên phòng Trà Lý

Sáng ngày 25/10, Đồn Biên phòng Trà Lý tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi.

Các đại biểu diễn tập chiến thuật Đồn Biên phòng Trà Lý sẽ tham gia 3 giai đoạn và 8 bước tiến hành. Trong đó, các giai đoạn chính gồm: lực lượng biên phòng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, làm nhiệm vụ A3; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu bảo vệ biên giới vùng biển có sử dụng đạn hơi.

Đồn Biên phòng Trà Lý là một trong những cơ sở quan trọng của Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, theo hướng biển. Chính vì thế, việc tổ chức diễn tập chiến thuật sẽ nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý, góp phần hoàn thành tốt



Phổ biến nội dung diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.

nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hàng năm của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

TIẾN ĐẠT